

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2015

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quy định số 98/QĐ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-ĐUK, ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc thành lập Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ tại cuộc họp ngày 11 tháng 9 năm 2012 và tại cuộc họp Chi bộ ngày 18 tháng 10 năm 2012;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn mới; Nay ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Phần thứ nhất

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ

I. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CHI BỘ:

Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình.

1. Tập thể chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh giữa hai kỳ Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Ban chấp hành TW Đảng tại Quy định số 98/QĐ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2004, có nhiệm vụ chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, tập thể Chi bộ lãnh đạo bằng Nghị quyết của hội nghị Chi bộ và thông qua hoạt động chỉ đạo của Bí thư Chi bộ và mỗi Đảng viên được phân công phụ trách từng mặt công tác cụ thể của Chi bộ;

2. Quán triệt và có chủ trương, biện pháp, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010- 2012), Nghị quyết của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2015. Thảo luận và Quyết định những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng;

3. Quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và thực hiện công tác Quy hoạch, kế hoạch cán bộ, quản lý sử dụng,

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ... theo sự phân cấp quản lý của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Định kỳ nghe và có ý kiến về tình hình hoạt động công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác Quốc phòng-An ninh, công tác Kiểm tra Chi bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, công tác Đảng vụ của Chi bộ;

4. Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị giữa nhiệm kỳ và Đại hội nhiệm kỳ của Chi bộ;

5. Đề xuất, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

6. Xem xét, Quyết định những nội dung quan trọng như: Xét đề nghị kết nạp Đảng, đề nghị chuyển Đảng viên chính thức, xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật, đề nghị khen thưởng, phân công Đảng viên phụ trách các mặt, công tác của Chi bộ; xem xét quyết định chủ trương cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định phân cấp quản lý của cấp ủy cấp trên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BÍ THƯ CHI BỘ VÀ MỖI ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT CÔNG TÁC TRONG CHI BỘ:

1. Đảng viên trong Chi bộ:

1.1. Đảng viên trong Chi bộ tham gia vào sự lãnh đạo tập thể của Chi bộ. Dự đầy đủ các phiên họp, bàn bạc và biểu quyết các công việc của Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết đã được thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ;

1.2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công các mặt công tác cụ thể trong hoạt động của Chi bộ; có trách nhiệm đề xuất, phản ánh tình hình, phạm vi công tác được phân công phụ trách cho Chi bộ, Bí thư Chi bộ và tham gia ý kiến với Chi bộ, Bí thư Chi bộ, với tổ chức đoàn thể do mình phụ trách để cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ, nhằm tổ chức thực hiện đúng, kịp thời và có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

1.3. Được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các vấn đề cần thiết khác. Được quyền chất vấn, kiến nghị những vấn đề mình quan tâm kể cả việc điều hành hoạt động của tập thể Chi bộ, của Bí thư Chi bộ và của mỗi Đảng viên theo quy định.

2. Bí thư Chi bộ:

2.1. Bí thư Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012-2015 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ định (tại Quyết định số 218/QĐ/ĐUK, ngày 27 tháng 8 năm 2012 về việc thành lập Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình). Chịu trách nhiệm lãnh đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, các Nghị quyết của các cấp trên để quán triệt trong Chi bộ, đề xuất những vấn đề lớn để tập thể Chi bộ bàn bạc Quyết định và lãnh đạo tổ chức thực hiện;

2.2. Gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách, Điều lệ và các Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Giữ vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ của Chi

IV. ĐỐI VỚI THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN:

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ Chính trị và các mặt hoạt động khác của cơ quan và thực hiện theo các nội dung cụ thể tại Quy định số 98/QĐ-TW ngày 22/03/2004 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan.

V. ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CƠ QUAN:

1. Đối với Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên;

2. Đối với Công đoàn cơ sở cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh, Chi bộ lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất tỉnh;

3. Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Bí thư Chi bộ, Đảng viên phụ trách công tác Đoàn thể làm việc với các đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời;

4. Định kỳ Chi bộ, Bí thư Chi bộ sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp trên kiểm tra công tác lãnh đạo các đoàn thể của cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh để rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.


VI. ĐỐI VỚI CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh xây dựng mối quan chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở cơ quan và nơi có cán bộ, đảng viên của cơ quan cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Phần thứ ba CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

I. HỘI NGHỊ:

1. Chi bộ mỗi tháng họp một lần, trừ trường hợp họp đột xuất để giải quyết công việc theo chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên và đề xuất của Bí thư Chi bộ để đánh giá tình hình trong tháng, bàn công tác tháng sau; khi cần thiết, có thể triệu tập Hội nghị bất thường. Cuối năm, Chi bộ tổ chức họp để đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong năm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và triển khai nhiệm vụ công tác của Chi bộ năm tới;

2. Trước lúc họp Chi bộ và họp khi cần thiết để giải quyết các công việc đột xuất thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Chi bộ, Bí thư Chi bộ; mỗi Đảng viên phụ trách các mặt công tác cụ thể phản ánh qua Bí thư Chi bộ để nắm, tổng hợp tình hình và đề xuất hướng biện pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ tới của Chi bộ và kết luận giải quyết các công việc đột xuất và phân công theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 

bộ, đảm bảo cho sinh hoạt Đảng của Chi bộ giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và theo đúng Quy chế này;

2.3. Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, Quốc phòng-An ninh, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong Chi bộ;

2.4. Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. Thay mặt Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chi bộ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Giải quyết các công việc đột xuất của Chi bộ giữa hai kỳ họp, sau đó báo cáo lại với Chi bộ tại phiên họp gần nhất;

2.5. Triệu tập Hội nghị thường kỳ, bất thường của Chi bộ, chuẩn bị nội dung các kỳ họp và báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ trước Hội nghị của Chi bộ;

2.6. Tổ chức tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Chi bộ; báo cáo tình hình các mặt công tác của Chi bộ lên Đảng ủy cấp trên kịp thời, đúng quy định;

2.7. Trực tiếp phụ trách hoạt động chuyên môn của cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất tỉnh;

2.9. Quan hệ chặt chẽ với các đồng chí Đảng viên phụ trách các mặt công tác của Chi bộ, đảm bảo được thông tin hai chiều và sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của tập thể Chi bộ, của Bí thư Chi bộ;

2.10. Xem xét và giải quyết các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Chi bộ theo Quy chế làm việc của Chi bộ.

Phần thứ hai

QUAN HỆ LÀM VIỆC


I. ĐỐI VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH:

Chi bộ có trách nhiệm báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Chi bộ và công tác cán bộ để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động của Chi bộ, công tác Quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem xét đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Ban cán sự UBND tỉnh quản lý.

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ, công tác tổ chức, quản lý cán bộ lên Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết của Đảng để lãnh đạo Chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả và kịp thời.

III. ĐỐI VỚI CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Chi bộ tỉnh quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chính trị theo Nghị quyết của Đảng và theo Quy chế làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

3. Hội nghị toàn thể Đảng viên để sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng và hàng năm. Ngoài ra có thể có Hội nghị chuyên đề hoặc Hội nghị đột xuất để phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng cấp trên hoặc các nội dung cần thiết khác do Chi bộ, Bí thư Chi bộ quyết định và triệu tập theo kế hoạch, chương trình và hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tùy theo tình hình và yêu cầu công việc cụ thể, Chi bộ, Bí thư Chi bộ thành lập tổ công tác hoặc cử Đảng viên giúp các Đảng viên trong công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên của Chi bộ theo từng nội dung chuyên đề cụ thể.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Chi bộ có báo cáo và chương trình công tác quý, 6 tháng và 01 năm lên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Hàng tháng, quý, các đồng chí Đảng viên được phân công phụ trách các mặt công tác cụ thể của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể cơ quan có báo cáo bằng văn bản (tóm tắt) gửi cho Chi bộ (qua Đồng chí Đảng viên phụ trách công tác Đảng vụ) về tình hình hoạt động của các lĩnh vực công tác khác được phân công phụ trách, của các tổ chức đoàn thể để tổng hợp báo cáo Chi bộ và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Ngoài ra bộ phận Đảng vụ giúp Chi bộ, Bí thư Chi bộ báo cáo các nội dung liên quan khác theo quy định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Quy chế này đã được thông qua Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh (tại cuộc họp thường kỳ ngày 18/10/2012).

Các đồng chí Đảng viên, Chi bộ được phân công các mặt công tác cụ thể của Chi bộ thực hiện nghiêm túc nội dung bản Quy chế này. Quá trình thực hiện có điểm nào chưa phù hợp, cần phải phản ánh kịp thời cho Bí thư Chi bộ qua bộ phận Đảng vụ để tổng hợp báo cáo Chi bộ xem xét quyết định.

Quy chế làm việc này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Đồng chí phụ trách công tác Kiểm tra Đảng của Chi bộ chủ trì phối hợp với đồng chí phụ trách công tác Đảng vụ và cùng với các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện quy chế này. /.

Nơi nhận:

- BCS Đảng UBND tỉnh; (B/cáo)
- Ban TV Đảng ủy khối, các ban ĐUK các CQ tỉnh;
- Hội đồng Quản lý Quỹ PTĐ;
- Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ;
- Các tổ chức đoàn thể cơ quan;
- Lưu Chi bộ.

TM/CHI BỘ
BÍ THƯ
CHI ỦY
QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
TỈNH QUẢNG BÌNH
Hoàng Ngọc Hòa

